

คู่มือออนไลน์

(3 กรกฎาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

ช่วงที่ดวงดาวโคจรเป็นคุณ ต้องรีบฉวยโอกาสให้มากที่สุด

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักดาหน้า ผมขอคัดมาเพื่อตอบคำถามของผู้ใช้นามว่า “จันทรา” เข้ามาขัดจังหวะการพูดถึงเรื่อง “ดูฤกษ์ผ่าท้องคลอด จะทำให้ดวงชะตาของทารกพลิกผันจากร้าย กลายเป็นดีเลยหรือไม่” เพราะเรื่องที่คุณจันทรา ถามมานั้น อยู่ในช่วงเวลาที่กระชั้นมาก เจ้าดวง ต้องการจะทราบโดยด่วน

คุณจันทรา เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เวลา 12.25 น. กทม. เพศหญิง

คำถามของคุณจันทรา สั้นๆมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือ อยากรู้ว่า จะไปสอบชิงทุนนักเรียน แลกเปลี่ยนปีนี้จะได้ไปไหมคะ จะสอบวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ขอบคุณค่ะ

ก่อนอื่นขอพูดถึงดวงชะตาโดยรวมของคุณจันทรา เสียก่อน

ดวงดาวในดวงชะตาของคุณกระจุกตัวกันมาก ดังนั้น ในคราวดวงชะตาไม่ดี ก็อาจจะทำให้เกิด ความเสียหายหลายๆเรื่องพร้อมกัน แต่ในทางตรงกันข้าม ในช่วงเวลาที่มีโชคดี ก็อาจจะ โชคดีพร้อมกัน ในหลายๆเรื่องได้

นอกจากนี้ ชีวิตของคุณจันทรายังมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงผกผันอยู่เสมอๆ ตลอดชีวิต บางครั้งทำท่า ว่าจะดี ก็เปลี่ยนมาเป็นร้าย บางครั้งทำท่าว่าจะร้ายมาก ก็กลับพลิกฟื้นขึ้นมาได้

จึงต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วย แต่คุณก็โชคดีตรงที่ มักจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือพอสมควร

ดวงชะตาของคุณบอกว่า มีโอกาสอย่างมากที่จะไปเรียนต่อในต่างประเทศจนไปถึงระดับการศึกษา ขั้นสูงๆเลยทีเดียว ถือเป็นดวงชะตาที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ หรือ ไปอยู่ห่างไกล บ้านเกิดของตัวเอง

ผมไม่ทราบว่าคุณจันทรา มีเป้าหมายในชีวิตว่า อยากรับงานด้านไหน เพราะขณะนี้คุณอายุแค่ 15 ปี น่าจะยังไม่มีการเลือกแผนก หรือ วิชาเรียน ที่จะเน้นไปในทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะ

แต่จากที่ตรวจดูดวงชะตาแล้วเห็นว่า คุณน่าจะเรียนวิชาที่มีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านภาษา เรื่องการติดต่อสื่อสาร อาชีพที่ต้องใช้ภาษา การใช้ภาษาก็ควรจะ ต้องมีศิลปะผสมผสานเข้า

ไปให้มาก ต้องใช้การขีดเขียนและพูดเป็นพื้นฐาน หรือ อาจจะเกี่ยวข้องกับการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์ก็ได้ และ อาจจะทำงานทางด้านเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้

แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเปลี่ยนงานบ่อยๆเอาไว้บ้างเหมือนกัน บางครั้งอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานแบบขยับตำแหน่งสูงขึ้น แต่บางครั้งก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนงานแบบไม่พึงประสงค์ก็ได้

ผลกระทบจากการเปลี่ยนงานแบบไม่พึงประสงค์นั้น อาจจะมีผลมาจากการพูดการจาของคุณ เพราะคุณจันทรา เป็นคนพูดจาขี้เล่น บางครั้งอาจจะพูดจากตรงเกินไป สร้างความขัดเคืองใจแก่คนฟัง หรืออาจจะสร้างความไม่พอใจแก่เพื่อนร่วมงานได้ จนเกิดความขัดแย้งในที่สุด

ต่อคำถามของคุณที่ว่า ที่จะสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ จะได้หรือไม่นั้นก็ขอบอกว่า ดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณในด้านที่ดี คือ ด้านที่ให้คุณแก่ชีวิตนั้น กำลังโคจรเข้มแข็ง ส่งผลดีต่อชีวิตของคุณพอสมควร

นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ดวงชะตาของคุณ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร และดีในเรื่องการต่างประเทศ เรื่องแดนไกลเสียด้วย

โชคดีของคุณจะกินเวลาไปจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 คือปีหน้า ดังนั้น หากคิดจะทำอะไรที่ดีๆในเรื่องเหล่านี้ ก็ควรจะรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า เป็นการฉวยโอกาสแบบ “น้ำขึ้นให้รีบตัก”

คุณเองก็ต้องทำงานหนักในการดูหนังสือด้วย เพราะดวงชะตาบอกว่า คุณต้องเหนื่อยยากลำบากพอสมควรในการต่อสู้เพื่อให้ได้มา

แต่หลังจากที่ได้ทุนแลกเปลี่ยนแล้ว คาดว่าคุณน่าจะมีความทุกข์ใจอยู่พอสมควรจากโรคคิดถึงบ้าน ก็ต้องทำใจเตรียมรับมือด้วย

ก่อนจะจบการพยากรณ์ ขอเตือนคุณเรื่องชีวิตคู่ หรือ การแต่งงานไว้สักหน่อย

ตอนนี้คุณอายุยังน้อย อาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ แต่ก็ขอเตือนเอาไว้ให้คุณจดเป็นบันทึกเอาไว้ว่า หากคิดจะแต่งงาน ควรจะแต่งงานหลังจากอายุครบ 39 ปีไปแล้ว มิเช่นนั้น ชีวิตคู่ของคุณอาจมีปัญหาได้

เหนือสิ่งอื่นใด วยของคุณในขณะนี้ คือวัยที่ต้องเน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลัก จึงยังไม่ควรที่จะคิดถึงเรื่องความรัก แต่ในวันข้างหน้าเมื่อถึงวัยที่พร้อมจะคิดถึงเรื่องความรักเมื่อใด ก็ขอให้นึกถึงคำเตือนของผมเอาไว้ด้วยนะครับ

ขอให้คุณโชคดี หากได้ผลสอบเมื่อใด กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ จะได้ร่วมแสดงความยินดี

สัปดาห์หน้า ผมจะเขียนเรื่อง “ดูฤกษ์ผ่าท้องคลอด จะทำให้ดวงชะตาของทารกพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีเสียหรือไม่” ตอน 3 ต่อไป

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ ตอนนี้ก็ว่างอยู่ จะสามารถตอบได้เร็วครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ สวัสดี

